

Số: 154/BC-UBND

Nam Định, ngày 27 tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm;  
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019**

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tiến hành đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019; UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành với các nội dung chính sau:

### I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

#### 1. Quan điểm chỉ đạo, điều hành

Quan điểm chỉ đạo, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh là Giữ vững ổn định kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, tạo lập môi trường thông thoáng, minh bạch và bình đẳng. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tạo động lực, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đã được Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Đảm bảo thực thi công vụ theo tinh thần thượng tôn pháp luật, lấy kỷ cương, liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt, sáng tạo; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành bằng những việc làm cụ thể. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng, kịch bản điều hành chi tiết đối với những vấn đề trọng tâm, phân công cụ thể, sâu sát thực tiễn, thống nhất hành động, giải quyết kịp thời. Đề cao vai trò người đứng đầu, khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong điều hành, xử lý công việc.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

## **2. Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh**

Căn cứ các Nghị quyết: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ban hành Kế hoạch hành động số 46/KH-UBND, ngày 29/3/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 12/4/2019 thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 05/12/2018 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương đảng khoá XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 17/4/2019 thực hiện chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

### **3. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và Quy chế làm việc của UBND tỉnh**

Hoạt động của UBND tỉnh luôn bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND tỉnh; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh và tính thông suốt, liên tục của nền hành chính với tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được duy trì thường xuyên; việc xây dựng chương trình làm việc, thảo luận và thống nhất chủ trương trong chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, nhiều cuộc họp và hội nghị để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, 6 tháng và thông qua các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời gian đi kiểm tra thực tế và làm việc với các Sở, ngành, các huyện, thành phố Nam Định để kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác phòng chống lụt bão; phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; giải phóng mặt bằng; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp (huyện Nghĩa Hưng, huyện Ý Yên,...).

UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai quyết liệt, kiểm điểm hàng tuần để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục GPMB và triển khai xây dựng các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, là tiền đề cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định về trình tự thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 2.176 văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh; trong đó có 20 văn bản quy phạm pháp luật, 1.330 Quyết định cá biệt, 06 Chỉ thị, 89 Kế hoạch, 03 Công điện, 151 Báo cáo. Các văn bản được ban hành kịp thời, đúng quy định, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt.

Việc thực hiện chế độ báo cáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Các báo cáo định kỳ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được sử

dụng để cung cấp thông tin, dự báo tình hình, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo, điều hành. UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo đúng quy định. Chế độ thông tin đã được đảm bảo thông suốt, công khai theo quy định. Các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính ở các lĩnh vực cơ bản đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành để nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu.

Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao được nâng lên; Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Giao Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động trong việc theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ được giao cho các Sở, ngành, các huyện, thành phố; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

UBND tỉnh tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn, thể, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn được quan tâm và đạt kết quả tốt; triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình hành động nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019.

#### **4. Về thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh**

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 160/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019. Chương trình công tác của UBND tỉnh đã cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, bám sát công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, được thể hiện chi tiết đến từng tháng, có sự phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai ở lĩnh vực phụ trách và giao các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố chủ trì xây dựng. Hàng tháng đều thông báo chương trình công tác để các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị, soạn thảo, trình theo tiến độ đã đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Sở, ban, ngành đã trình UBND tỉnh thông qua 27 báo cáo, đề án, trong đó có các báo cáo đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Hội đồng nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị các báo cáo, đề án trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị các báo cáo, đề án đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng, trình cấp thông qua đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

## **5. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước**

Thời gian qua UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời gian quan tâm tới việc nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện công vụ. Đây là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, điều hành nhằm khắc phục những hạn chế của một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và hoạt động chung của UBND tỉnh. Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh, chủ động chuẩn bị các báo cáo, đề án trong Chương trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhìn chung ý thức chấp hành sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện công vụ được nâng lên.

## **6. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội**

### **a) Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM)**

Đến nay, toàn tỉnh đã có 09/10 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mỹ Lộc, huyện Nam Trực đạt chuẩn NTM. Tỉnh Nam Định là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM.

### **b) Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường**

- Trồng trọt: Hoàn thành thu hoạch cây vụ Đông; Vụ Xuân toàn tỉnh gieo trồng được 85.571 ha; nhìn chung năng suất các cây trồng tương đương cùng kỳ năm trước.

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện trên hầu hết các xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố, gây thiệt hại lớn (Đến ngày 19/6/2019, tổng số lợn chết, tiêu hủy là 226.493 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 12.340 tấn). UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cấp bách ngăn chặn dịch bùng phát và lây lan. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm vững các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Thủy sản: Sản lượng thủy sản ước đạt 78.880 tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ; sản xuất được 10.950 triệu con giống các loại.

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Toàn tỉnh đã xây dựng được 207 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 10.277 ha (trong đó 200 mô hình sản xuất lúa với diện tích 10.036 ha; 07 mô hình sản xuất rau màu với diện tích 241 ha).

- Nước sạch nông thôn: Khánh thành công trình nước thô mới từ sông Đào và dây chuyền xử lý nước để cung cấp cho các xã thuộc 02 huyện Vụ Bản, Ý Yên. Tập trung rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý đề điều, phòng chống thiên tai: Tổ chức tổng kiểm tra các công trình đề điều và công tác phòng chống thiên tai của 10 huyện, thành phố. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê kè, thủy lợi phục vụ nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão.

- Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố. Chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh.

### c) Công Thương

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) tăng 14% so với cùng kỳ. Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Mỹ Thuận; Quyết định thành lập CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên và CCN Thanh - Côi, huyện Vụ Bản; CCN Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc; CCN làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 21.824 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 870 triệu USD, tăng 21,5% so cùng kỳ; giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 582,4 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

### d) Đầu tư, Xây dựng, Giao thông

- Phê duyệt và công bố Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035. Tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy và thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng đến năm 2030.

- Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 36 dự án với tổng số vốn đăng ký là 3.332 tỷ đồng và 183 triệu USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.509 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

- Tiến độ triển khai một số dự án lớn, công trình trọng điểm của tỉnh:

+ Đã khởi công dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh, dự án Tỉnh lộ 487B.

+ Tiếp tục đôn đốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Đầu tư xây dựng đường trục phát triển nổi vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Xây dựng cầu Thịnh Long,... Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường theo ý kiến tham gia của các Bộ, ngành.

- Về xây dựng thành phố trung tâm vùng: Triển khai các bước điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Đã trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án thành lập các phường Lộc Hòa, Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định.

Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Dệt may. Khai trương, đưa vào hoạt động Khách sạn Nam Cường - Nam Định tại khu đô thị Hòa Vượng, đạt tiêu chuẩn 4 sao Quốc tế đầu tiên tại tỉnh Nam Định. Khởi công dự án xây dựng Khu đô thị mới phía Nam Sông Đào.

Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định. Triển khai điều chỉnh quy hoạch và tiến hành các thủ tục để kêu gọi các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc.

- Giao thông vận tải: Các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân. Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

e) Tài chính, Ngân hàng, Đăng ký kinh doanh

- Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 2.719 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và tăng 3,0% so với cùng kỳ. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, thưởng và thực hiện các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng chính sách.

- Ngân hàng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn có số dư nguồn vốn huy động ước đạt 60.082 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 58.026 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

- Đăng ký doanh nghiệp: Đến ngày 20/6/2019, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 396 doanh nghiệp và 31 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 3.763,6 tỷ đồng. Đã tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp; Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động trong tỉnh.

f) Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

- Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 ở các cấp học, ngành học. Tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019 tại Nam Định. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Y tế: Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 85,0% dân số.

- Lao động - Xã hội: Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt việc thăm, tặng quà, chúc thọ và trợ cấp cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công và thân nhân người có công theo quy định.

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

g) Công tác Nội vụ

- Tiếp tục triển khai các đề án, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

h) Xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 21/8/2018 về ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định. Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trực liên thông văn bản quốc gia.



- Ban hành và triển khai Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định năm 2019.

- Chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh đứng thứ 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2017. Chỉ số PAR INDEX năm 2018 đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố; tăng 46 bậc so với năm 2017.

i) Quốc phòng, An ninh, Nội chính

- Các địa phương tổ chức Lễ giao - nhận quân cho các đơn vị đầu mỗi đợt 100% chỉ tiêu đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật. Chuẩn bị các điều kiện, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc. Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

- Giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đã tiến hành 127 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực. Công tác tiếp dân được duy trì theo quy định.

**7. Về công tác phối hợp với các cơ quan của Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp**

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan của Đảng; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh những vấn đề lớn, quan trọng và những vấn đề phức tạp phát sinh; tham vấn ý kiến các Ban của Đảng, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh đã ký Quy chế phối hợp số 02/QCPH-BCSĐUBND-BCSĐTAND, ngày 24/01/2019. Theo đó, quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Toà án nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan; chỉ đạo cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu, chứng cứ, tham gia phiên họp khi giải quyết các vụ việc, vụ án dân sự, hình sự, hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân và công tác thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực của Toà án.

UBND tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh đã ký Quy chế số 06/QC-UBND-TĐTN, ngày 20/12/2018 về việc phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh giai đoạn 2018-2022. Theo đó quy định về mối quan hệ công tác của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM tỉnh trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

UBND tỉnh và Bộ Công Thương đã ký Quy chế phối hợp số 07/QCPH/BCT-UBND, ngày 25/12/2018 về việc phối hợp trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương.

Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa UBND tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh với công nhân lao động, cán bộ Công đoàn khu vực doanh nghiệp nhân “Tháng công nhân” năm 2019.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với Giáo phận Bùi Chu trong việc vận động bà con giáo dân tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019; tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh; thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2019;...

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

- Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của MTTQ và hoạt động tích cực của các Sở, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Mặt khác, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, phát sinh.

- Tích cực phối hợp trong giải quyết công việc, phát huy sức mạnh tập thể UBND tỉnh gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND tỉnh; sâu sát địa phương, cơ sở; tăng cường đối thoại, trả lời kiến nghị cử tri; chủ động cung cấp thông tin, giải trình về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt.

- Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các Sở, ngành, địa phương, toàn dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh ổn định và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ, cụ thể:

+ Ước tính tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) trên địa bàn tăng 8,25% so với cùng kỳ năm 2018 (Kế hoạch cả năm: tăng 8,8% trở lên). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.718,7 tỷ đồng, bằng 54,0% dự toán năm và tăng 3,0% so với cùng kỳ (Kế hoạch cả năm: thu 5.000 tỷ đồng).

+ Đến nay, toàn tỉnh đã có 09/10 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM.

+ Các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo thực hiện. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, nhất là đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký đầu tư tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2018.

+ Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành còn một số tồn tại, hạn chế:

UBND tỉnh đã có Quyết định số 160/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm sát sao đến các nhiệm vụ được giao, nên việc triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu, chất lượng báo cáo còn hạn chế. Đây là vấn đề cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.

Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm; Việc triển khai ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh đôi khi còn chậm, trong đó một số việc triển khai chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn thiếu nhịp nhàng, thống nhất, nhất là việc phối hợp xử lý các vấn đề có nội dung, tính chất phức tạp dẫn đến chất lượng công việc chưa cao và thời gian xử lý kéo dài.

Chất lượng tham mưu của một số Sở, ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu, còn chung chung, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; Chưa chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp trong việc triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Công tác quản lý, điều hành ở một số Sở, ngành, địa phương còn hạn chế, bất cập nhưng chậm được khắc phục như: Tình trạng vi phạm đất đai còn diễn biến phức tạp, công tác xử lý các vi phạm tại một số địa phương còn chưa đạt yêu cầu. Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với các năm trước. Việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai còn chậm. Công tác kiểm tra xử lý khai thác cát trái phép tại các vùng giáp ranh với các tỉnh khác còn gặp nhiều khó khăn.

Tiến độ triển khai một số công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, như Bệnh viện 700 giường, Khu đô thị Thống Nhất, Mỹ Trung,...

Công tác cải cách hành chính đã được chỉ đạo quyết liệt, có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử chưa mạnh mẽ.

Tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp; tiếp tục xảy ra khiếu nại tố cáo đông người của các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên..., trật tự an toàn xã hội, tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

Năm 2019 là năm then chốt để thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã đề ra. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp, các ngành, địa phương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

2. Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;... Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện,

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc UBND tỉnh giao; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các báo cáo, đề án trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, triển khai hoạt động Tổ công tác về kiểm tra công vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp

4. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

5. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn, công nghệ cao, tạo ra số thu ngân sách lớn. Rà soát, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và hoàn thành nhanh chóng các thủ tục về đất đai và đầu tư.

6. Thực hiện các thủ tục, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án Xây dựng đường trục phát triển nổi vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Xây dựng cầu Thịnh Long,... Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. Khởi công dự án Xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa 700 giường;....

7. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020 gắn với Sơ kết 05 năm

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 17/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đề nghị công nhận huyện Mỹ Lộc, huyện Nam Trực đạt chuẩn NTM.

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Nam Định theo chỉ đạo của Chính phủ.

8. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá – xã hội, chính sách cho người có công, an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế phần đầu tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2019 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019-2020, trong đó tập trung củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Nam Định vào năm 2020.

9. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất. Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất, xe ô tô công theo quy định. Tập trung huy động các nguồn vốn, đảm bảo khả năng thanh khoản và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Đảm bảo cơ cấu dư nợ cho vay phù hợp với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh.

10. Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Duy trì tốt công tác công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc đã được rà soát. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người tại 2 huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên. Thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, nỗ lực kiềm chế, giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

11. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia. Theo dõi nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, phân tích tình hình, dự báo những diễn biến bất thường về thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh để chủ động xử lý trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đối thoại, tham vấn cộng đồng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là trong xử lý những vấn đề lớn, khó, vấn đề có tính phức tạp.

12. Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sát thực tế của chính quyền địa phương và cơ sở.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các VP, TTXĐTĐT;
- Lưu: VP1, VP2 ✓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Ngô Gia Tự**